

## HỘI THẢO "CÁC GIẢI PHÁP LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ" & LỄ TRAO HỌC BỔNG AIR FILTECH

Ngày 01/03/2025, tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM đã diễn ra hội thảo "Các Giải Pháp Làm Sạch Không Khí" và lễ trao học bổng Air Filtech do Công ty Air Filtech phối hợp cùng với Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM tổ chức. Sự kiện không chỉ mang đến những kiến thức hữu ích chuyên ngành mà còn mở ra cơ hội hợp tác, trao các học bổng khuyến khích học tập và chia sẻ phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực lọc không khí.

Mở đầu hội thảo, sinh viên Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn đã mang đến một tiết mục văn nghệ sôi động, góp phần tạo bầu không khí hào hứng và tràn đầy năng lượng. Phần trình diễn không chỉ khuấy động tinh thần của khán giả mà còn thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của sinh viên Bách Khoa.



Hình 1: Sinh viên Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn biểu diễn

Ngay sau đó, phần trình bày của đại diện Air Filtech giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về vai trò và tầm quan trọng của công nghệ lọc không khí trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Ông **Hồ Xuân Hùng**, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Air Filtech và cũng là Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt, đã chia sẻ về hành trình phát triển của công ty, các sản phẩm chủ lực và văn hóa doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của Air Filtech trong kinh doanh và khẳng định rằng kiểm soát chất lượng không khí là trách nhiệm chung, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tối ưu hóa hiệu suất sản xuất.



*Hình 2: Ông Hồ Xuân Hùng, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Air Filtech, giới thiệu tổng quan về công ty và văn hóa doanh nghiệp*

Tiếp nối chương trình, ông **Trần Anh Thắng**, Trưởng Nhóm Kinh doanh Công ty Air Filtech, đã phân tích những tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí, đồng thời giới thiệu các công nghệ lọc khí tiên tiến và những lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng. Phân chia sẻ của ông giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc làm sạch không khí và cách các doanh nghiệp đang ứng dụng các giải pháp này để cải thiện môi trường sống và làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế và dân dụng.



*Hình 3: Ông Trần Anh Thắng, Trưởng Nhóm kinh doanh Công ty Air Filtech, chia sẻ về việc tại sao cần lọc không khí và các giải pháp làm sạch không khí*

Một trong những điểm nổi bật của hội thảo chính là phần hỏi đáp trực tiếp giữa sinh viên và đại diện Air Filtech. Rất nhiều câu hỏi liên quan đến công nghệ lọc khí, xu hướng ngành và cơ hội việc làm đã được đặt ra, cho thấy sự quan tâm lớn của sinh viên đến lĩnh vực này. Ông Vũ Văn Bốn, Giám đốc Air Filtech, cùng các diễn giả đã tận tình giải đáp, mang đến nhiều góc nhìn thực tế về ngành.



*Hình 4: Ông Vũ Văn Bốn, Giám đốc Công ty Air Filtech, giải đáp thắc mắc từ các bạn sinh viên*



*Hình 5, 6: Các bạn sinh viên đặt câu hỏi cho phía Công ty Air Filtech*

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn, chương trình còn đánh dấu một cột mốc quan trọng với Lễ trao học bổng Air Filtech. Những suất học bổng giá trị đã được trao tặng cho các sinh viên xuất sắc nhằm khuyến khích tinh thần học tập và nghiên cứu. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là lời động viên để các bạn tiếp tục theo đuổi đam mê.

Trong phần phát biểu, sinh viên Đoàn Gia Thịnh, đại diện nhóm sinh viên nhận học bổng, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Air Filtech và Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh.



*Hình 7: Các sinh viên có thành tích học tập tốt được nhận học bổng từ Công ty Air Filtech*



*Hình 8: Sinh viên Đoàn Gia Thịnh, đại diện các bạn sinh viên nhận học bổng, gửi lời cảm ơn đến Công ty Air Filtech và Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh*

Một phần nội dung không kém phần quan trọng của hội thảo là phần chia sẻ từ ông Hồ Xuân Hùng, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Air Filtech, về ngành lọc không khí và tiềm năng phát triển trong tương lai. Là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt của Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, ông Hồ Xuân Hùng đã mang đến những góc nhìn thực tế về con đường phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Air Filtech, những thách thức và cơ hội dành cho những ai đam mê công nghệ lọc không khí.



*Hình 9: Ông Hồ Xuân Hùng, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Air Filtech và đồng thời cũng là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt của Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, chia sẻ*

Sự kiện khép lại bằng những bức ảnh lưu niệm giữa đại diện công ty, giảng viên và sinh viên tham dự. Đây không chỉ là dấu ấn cho một hội thảo thành công mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững giữa Công ty Air Filtech và Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM. Trong tương lai, hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn, mang đến cơ hội học tập, thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.



Hình 10: Ảnh lưu niệm giữa các đại diện Công ty Air Filtech và các giảng viên Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh)



Hình 11: Ảnh lưu niệm giữa các đại diện Công ty Air Filtech, các giảng viên Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh và các sinh viên tham dự hội thảo)